
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย 
สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓ 

คร้ังที่  ๒/๒๕๖๓ 
วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

ณ  ศาลาประชาคมเทศบาลต าบลเขาย้อย 
 

รายนามผู้มาประชุม 
 ๑.  นายนิรุทธ์  ยอดขันธ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ๒.  นายวสันต์  เรืองน้อย  รองประธานสภาเทศบาล 

๓.  นายธนกฤต  นิลมณี   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๔.  นายแฉล้ม  ไกรพันธ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๕.  นางสาวพัฒน์นร ี ชลภูมิ   สมาชิกสภาเทศบาล 

๖.  นายมณเฑียร  ศรพราหมณ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๗.  นายถาวร  ยืนเย่ียม   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๘.  นายวิเชียร  ศรีสอาด   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๙. นายอุทิศ  เปล่ียนอารมณ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๐.  นายปิยะฉัตร อักษรนันทน ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑. นายสวัสด์ิ  รอดสาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายสวัสด์ิ  รอดสาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
คณะผู้บริหาร 
 ๑. นางอรอนงค์  ศิริชัย   นายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อย 
 ๒.  นายวันชัย   แต่งศรี   รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อย 

๓. นายถาวร  บัวชู   รองนายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อย 
๔. นายเนติ  ศิริชัย   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายสมพงษ์  นิลยาภรณ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวทองเติม    พรพิเนตพงศ์  ปลัดเทศบาลต าบลเขาย้อย 
๒.  นางสาวลัดดารัตน์ เพชรเฉลิมเกียรติ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๓.  นางสาวเนติรัตน์ รักสวัสด์ิ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔.  นางบรรทม    เกตุมั่งมี   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๕.  นางสาวอชินี  ชิษสวัสด์ิ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๖.  นางสาวอารีวรรณ ช่ืนชม   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๗.  จ่าเอกสุรวุฒิ  พึ่งพงษ ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘.  นางเนาวรัตน ์ เอี่ยมสอาด  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย 

สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓ 
คร้ังที่  ๒/๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  ศาลาประชาคมเทศบาลต าบลเขาย้อย 

------------------------------ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบแล้วครับ  ขอเปิดการประชุม    

ต่อไปเป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  (ไม่มี) 
ประธานสภาฯ    เทศบาลฯ  ได้มีพนักงานเทศบาลโอนย้าย    จ านวน  ๑  ราย    คือ   

๑.  นางสาวอชินี  ชิษสวัสด์ิ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ได้โอนย้ายมาจาก 
เทศบาลต าบลท่าไม้รวก  เมื่อวันท่ี  1  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   ขอเชิญแนะน าตัว 

นางสาวอชินี   ชิษสวัสด์ิ เรียนประธานสภาฯ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และหัวหน้าส่วนราชการ  ดิฉันนางสาวอชินี   
ชิษสวัสด์ิ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ได้โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลท่าไม้รวก   
เมื่อวันท่ี  1  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   มีข้อแนะน าในการท างานก็ยินดีท่ีจะรับฟัง  และมีความต้ังใจ 
ในการท างานเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเขาย้อย 

ประธานสภาฯ  ต่อไปมีเรื่องแจ้งสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  เพื่อทราบ  เทศบาลได้ด าเนินการแล้ว  ดังนี้ 
๑.  เพิ่มเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ 
๒. เปล่ียนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ 
๓. แก้ไข  แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ 
๔. แก้ไข  แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๑ 
๕. รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันต่ า

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔   

วาระท่ี  2  วาระท่ี  3 
ประธานสภาฯ ซึ่งคราวที่แล้วที่ประชุมได้ผ่านวาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการ  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแถลง

ต่อสภาฯ  ขอเชิญครับ 
นายวสันต์  เรืองน้อย เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  ตามท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย  สมัยสามัญ   
สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้นายวสันต์  เรืองน้อย  นายอุทิศ เปล่ียนอารมณ์
และนายมณเฑียร   ศรพราหมณ์    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  และเลขานุการสภาฯ  ได้นัดประชุม  ในวันท่ี  ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.  เพื่อคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  มีมติเห็นชอบให้นายมณเฑียร ศรพราหมณ์  เป็นประธาน
กรรมการ  นายอุทิศ  เปล่ียนอารมณ์    เป็นกรรมการ   และ นายวสันต์  เรืองน้อย  เป็นกรรมการและเลขานุการ   

คณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุมเพื่อรับค าแปรญัตติ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม –วันท่ี ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓    
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นค าขอแปรญัตติ  และในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๔๕ น.    
คณะกรรมการฯ  ได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
มีมติ  ดังนี้ 
            ข้อ  ๑. ... 
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  ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไม่มีแปร
ญัตติ  ให้คงไว ้      
  ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  ไม่มีแปรญัตติ  ให้คงไว ้
  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2564   เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 
124,999,800 บาท ไม่มีแปรญัตติ  ให้คงไว้      
  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 124,999,800 บาท   ไม่มีแปรญัตติ  ให้คงไว ้
ด้านบริหารท่ัวไป        
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป      19,827,268  บาท   
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน      3,614,900  บาท   
ด้านบริการชุมชนและสังคม         
 แผนงานการศึกษา      14,083,020  บาท 
 แผนงานสาธารณสุข        3,771,460  บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์        2,144,060  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน      18,682,590  บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      2,700,000 บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ        5,095,100 บาท  
ด้านการเศรษฐกิจ        
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     21,399,300 บาท   
 แผนงานการพาณิชย์             71,000 บาท  
ด้านการด าเนินงานอื่น        
 แผนงานงบกลาง       33,611,102 บาท 
งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน              124,999,800 บาท   
 ไม่มีแปรญัตติ   ให้คงไว ้       
  ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 0 บาท ไม่มีแปรญัตติ    
ให้คงไว้ 
  ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบลเขาย้อย ไม่มีแปรญัตติ   ให้คงไว ้   

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อย มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้  ไม่มีแปรญัตติ  ให้คงไว้
ครบถ้วนทุกรายการแล้ว  ถูกต้อง  เรียบร้อย  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณฯ  เห็นควรน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลพิจารณาในวาระท่ี  ๒  และวาระท่ี  ๓   เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ต่อไป 
ประธานสภาฯ  ผมขอมติท่ีประชุมสภา  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

โปรดยกมือข้ึน  (ยกมือ  ๑๐  เสียง) 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบกับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
            /ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นวาระท่ี  ๓  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็น 

เทศบัญญัติได้  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โปรดยกมือข้ึน (ยกมือ ๑๐  เสียง) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการก่อสร้างบ้านไทยทรงด าต าบลทับคาง   
(กองการศึกษา) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลง 
นายกเทศมนตรี  เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย ข้าพเจ้า  นางอรอนงค์  ศิริชัย  

นายกเทศมนตรีต าบลเขาย้อย ขอเสนอญัตติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังต่อไปนี ้

หลักการ 
  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้ 

๑.  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างบ้านไทยทรงด าต าบลทับคาง   ต้ังจ่ายไว้  
๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
  เนื่องจากโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้ออกแบบแปลนและประมาณราคา 
ก่อสร้างไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันตามระเบียบพัสดุฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ และยังมีความจ าเป็น 
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งสภาเทศบาลได้อนุมัติให้กันเงิน มาแล้ว ๑  ปี  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร- 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายงานขออนุมัติกันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกนิระยะเวลาหนึ่งปี 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมไิด้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขอ 
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ              ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย (ไม่มี) ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติ 

ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการก่อสร้างบ้านไทยทรงด าต าบลทับคาง (กองการศึกษา) ท่านใด 
อนุมัติโปรดยกมือข้ึน (ยกมือ  ๘  เสียง) 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการก่อสร้างบ้านไทยทรงด าต าบลทับคาง (กองการศึกษา)  
         /ประธาน... 
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ประธานสภาฯ              ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์วัฒนธรรมไทย 
ทรงด าเขาย้อย  (กองการศึกษา) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลง 
นายกเทศมนตรี  เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย ข้าพเจ้า นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรี 

ต าบลเขาย้อย ขอเสนอญัตติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน ๑ โครงการ ดังนี ้

๑.  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า 
เขาย้อย ด้วยศิลปะปูนปั้นของช่างเมืองเพชร ต้ังจ่ายไว้  ๗๖๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 
  เนื่องจากโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้ออกแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างไม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันตามระเบียบพัสดุฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ และยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ ซึ่งสภาเทศบาลได้อนุมัติให้กันเงิน มาแล้ว ๑ ปี ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๒ 
วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๕ ข้อ 
๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมติักันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมไิด้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึง่ปีต่อสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญคุณถาวร  ยืนเย่ียมครับ 
นายถาวร  ยืนเย่ียม เรียนประธานสภาฯ  ผมนายถาวร  ยืนเย่ียม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย    ขออนุญาต 

น าเรียนสภา  วงเงิน  ๗๖๐,๐๐๐ บาท  นี้ประมาณการจัดจ้างมีอยู่ว่า  ศิลปะช่างปูนปั้น 
เมืองเพชร ช่างท่ีอื่นรับจ้างไม่ได้  ติดค าว่าช่างเมืองเพชร  ช่างท่ีอื่นท าได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ  เรื่องศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคท้องท่ี 

ช่างเมืองเพชร  มีสมัยต้ังแต่รัชกาลท่ี  ๕  มาและมีฝีมือในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า  ซึ่งคิดว่า
ช่างท่ีอื่นท่ีท าได้  แต่เราสนับสนุนนช่างปูนปั้นเมืองเพชร  ซึ่งเป็นการปั้นไม่เหมือนใคร  ท าการ
ปั้นซึ่งมาท าท่ีถ้ าเขาย้อย  เป็นเอกลักษณ์นของเมืองเพชร  เราก าหนดแบบเราว่าเราจะปั้น
อย่างไร  เราต้องมาขออนุมัติก่อนในรายละเอียดต่าง ๆ  เราก าหนดว่าเราต้องการอย่างไร  เรา
ขออนุมัติในหลักการก่อนขอน าเรียนท่านสมาชิกฯให้ทราบ 
         /ประธาน... 

 



-๕- 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับท่านนายกฯ  มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปราย  (ไม่มี) ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ ญัตติ  
เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด าเขาย้อย   
(กองการศึกษา) ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือข้ึน (ยกมือ  ๙  เสียง) 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด าเขาย้อย   
(กองการศึกษา)  

ประธานสภาฯ              ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๕ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการปรับปรุงอาคารบ้านไทยทรงด า เป็นท่ีพัก  
พร้อมห้องน้ า  และเปล่ียนหลังคา  ๑  หลัง  (กองการศึกษา) 

ประธานสภาฯ              ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลง 
นายกเทศมนตรี  เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย ข้าพเจ้า นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรี 

ต าบลเขาย้อย ขอเสนอญัตติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน ๑ โครงการ ดังนี ้

๑.  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงอาคารบ้านไทยทรงด า เป็นท่ีพัก พร้อมห้องน้ า  
และเปล่ียนหลังคา ๑ หลัง ต้ังจ่ายไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

เหตุผล 
  เนื่องจากโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้ออกแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง 
ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันตามระเบียบพัสดุฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ และยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จ ซึ่งสภาเทศบาลได้อนุมัติให้กันเงิน มาแล้ว ๑ ปี ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี  
๒ / ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพนั แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะ 
เวลาหนึ่งป ี
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมไิด้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึง่ปีต่อสภาท้องถิ่น 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท่านนายกฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญคุณถาวร ยืนเย่ียม 

ครับ 
นายถาวร  ยืนเย่ียม ขออนุญาตเรียนถามในบ้านไทยทรงด าต าบลเขาย้อย  มีนักท่องเท่ียวมาพัก  ไม่ทราบว่ามีบ้านอยู่   

๓  หลัง  หลังไหนหลังท่ี  ๑  หลังท่ี  ๒   หลังท่ี  ๓  หลังไหนเท่านั้นเอง 
         /ประธาน... 



-๖- 
 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านถาวรครับ  ขอเชิญนายกฯ 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านเกิดจากการท่ีเราจะรู้ว่าหลังไหน   

หลังท่ี  ๑  หลังท่ี  ๒  หลังท่ี  ๓  หลังท่ี  ๑  หลังท่ี  ๒  คู่กัน หลังท่ี  ๓  คือหลังใหม่  ซึ่งเราสร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้งและเป็นหลังท่ีใหญ่  ประชุมได้  เป็นท่ีพักได้เป็นจ านวนมาก  ซึ่งปัจจุบันนี้
สภาพหลังคาก็เส่ือมโทรมมากอยากจะปรับปรุงภูมิทัศน์  ตอนนี้ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด าของ
เราขึ้นช่ือหลาย ๆ  หน่วยงาน  ท่ีผ่านมานักท่องเท่ียวมาศึกษาดูงานเป็นประจ าของเรามีศิลปะ   
มีบ้านไทยทรงด าให้ดู  มีของจ าหน่าย  วิถีชีวิตไทยทรงด า  จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างท่ี
ทราบกันดี  วิถีชีวิตไทยทรงด า หลังคาบ้านใช้หญ้าคา  มีอายุการใช้งานไม่กี่ปีเราต้องซ่อมไปเรื่อย 
ๆ  ของน าเรียนประธานฯ   และท่านถาวร  ยื่นเย่ียมว่าหลังไหน  ก็เป็นหลังท่ี  ๓  หลังใหญ่ขอ
น าเรียนให้ทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  (ไม่มี) ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  โครงการปรับปรุงอาคารบ้านไทยทรงด า เป็นที่พัก พร้อมห้องน้ า และเปล่ียนหลังคา   
๑  หลัง  (กองการศึกษา) ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้น (ยกมือ  ๙  เสียง) 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   
โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการปรับปรุงอาคารบ้านไทยทรงด า เป็นท่ีพัก พร้อมห้องน้ า   
และเปล่ียนหลังคา  ๑  หลัง  (กองการศึกษา) 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๖   
ระเบียบวาระท่ี  ๖   ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  สมทบเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น   

ซอยหลังบ้านนายส าอางค์  รุ่งจรูญ  ต่อจากของเดิม-บ้านนายยิ้ม  สงสาร  หมู่ ๖ ต าบลเขาย้อย 
ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีแถลง 
นายกเทศมนตรี    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย ข้าพเจ้า นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีต าบล 

เขาย้อย  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
ซอยหลังบ้านนายสอางค์  รุ่งจรูญ  ต่อจากของเดิม - บ้านนายยิ้ม  สงสาร  หมู่ 6  ต าบลเขาย้อย  
จ านวน 1,475,000 บาท (หนึ่งล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้  

หลักการ 
  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยหลังบ้านนายสอางค์  รุ่งจรูญ  ต่อจากของเดิม-บ้านนายยิ้ม สงสาร หมู่ 6  ต าบลเขาย้อย  
จ านวน  1,475,000  บาท  (หนึ่งล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  เป็นค่า
ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยหลังบ้านนายสอางค์  รุ่งจรูญ ต่อจากของเดิม - บ้านนายยิ้ม สงสาร หมู่ 6 ต าบล 
เขาย้อย ถนนหินคลุกกว้างเฉล่ีย 3.00  เมตร ยาวประมาณ 2,700.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพื้นท่ีไม่ 
น้อยกว่า 8,100  ตารางเมตร  ประมาณต้ังไว้  500,000.- บาท และมติท่ีประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1   

         /ครั้งท่ี... 
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ครั้งท่ี  1/2563  มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายจ่าย
ค้างจ่ายปี 2561)  โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และได้ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ปรากฏว่าราคากลางสูงกว่า
งบประมาณท่ีต้ังไว้ จ านวน 921,000 บาท จึงไม่มีผู้รับจ้างด าเนินการ  กองช่างได้ไปส ารวจพื้นท่ีใหม่ เพื่อจะด าเนินการ
หาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุฯ พบว่าพื้นท่ีมีระดับต่ ากว่าระดับน้ าในคลองและในบ่อท่ีอยู่ข้างเคียง  เมื่อเกิดฝนตกน้ าใน
คลองกับน้ าในบ่อปลามีระดับสูง จะไหลลงสู่ถนนท าให้ถนนช ารุด จ าเป็นต้องออกแบบใหม่ ให้ถนนบางช่วงมีความสูงกว่าท่ี
ออกแบบและประมาณการไว้เดิม จึงต้องใช้วัสดุพื้นทางเป็นหินผุหรือลูกรัง และเพิ่มความหนาจากท่ีก าหนดไว้เดิมหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร บางจุดให้หนาเพิ่มขึ้น  กองช่างได้ออกแบบและประมาณราคาใหม่  เป็นเงิน  1,975,000  บาท 
  ดังนั้น  เพื่อให้สามารถด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยหลังบ้านนายสอางค์ รุ่งจรูญ  
ต่อจากของเดิม - บ้านนายยิ้ม  สงสาร หมู่ 6  ต าบลเขาย้อย ได้ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสมทบ เป็นจ านวนเงิน  
1,475,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  ข้อ 89 ( 1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 5  ข้อ 59   
ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกนัเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมไิด้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึง่ปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ 
ไม่เกินอีกหนึง่ปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ขอเชิญคุณวิเชียรครับ 
นายวิเชียร  ศรีสอาด เรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ  ผมนายวิเชียร  ศรีสอาด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย   
   จากเส้นทางนี้  ทุกวันนี้ล าบาก  การมาขอกันเงินในสภาในวันนี้  ทางเทศบาลอาจจะไม่มีการ
   ไปซ่อมแซมหรือไมไ่ม่ทราบเส้นทางนี้การสัญจรอย่างยากล าบากและเป็นน่าฝน  ทางกฎหมาย 

ทางเทศบาลการของบประมาณญัตติท่ีผ่านสภานี้เส้นทางนี้ไม่ทราบว่าเราจะไปช่วยคนท่ีล าบาก
มาก  ๆ  ก่อนได้หรือไม่  ผิดกฎหมายเปล่า  กว่าจะได้ผู้รับจ้างคงจะล าบากอีกนานเพราะว่า
โครงการนี้เคยอยู่ในงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ผู้รับจ้าง  แต่ผมอยากให้ทางฝ่ายผู้บริหารช่วยในจุด
ท่ีล าบากท่ีรถสัญจรผ่านไปมาล าบาก รถผ่านไม่ได้ เป็นบางจุดช่วยซ่อมแซมก่อนได้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านถาวร  ครับ 
นายถาวร  ยืนเย่ียม เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายถาวร  ยืนเย่ียม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาย้อย   

ขออนุญาตน าเรียนอย่างนะครับว่า  ถนนเส้นนี้เป็นถนนท่ีทางรัฐบาลโดยในช่วงนั้นมีประชาชน 
ร้องเรียนในเรื่องน้ าเสีย  มีกรอมน.  ได้น ารถแม็คคอยาวมาน าโคลนขึ้นมาต้ังวางไว้  เมื่อต้ังวางไว ้
แล้วหลายคนมาดูกันก็เกรงว่าเวลาแห้งแล้วเราน่าจะมาท าถนนเส้นนี้ให้เป็นทางเดินให้ไปถึงบ้าน 
นายยิ้ม  สงสารได้  นายยิ้ม  สงสารเมื่อมาท าธุระในต าบลเขาย้อย ต้องอ้อมมาจาก 
หมู่  ๓  หนองบัว ต าบลบางเค็ม  แล้วมาถนนซอยโรงงานร้าง  นายยิ้ม  สงสารมาปรึกษากับทาง 
เทศบาลว่าขอเอารถไปไถดินของทหารท่ีกองไว้  เราก็ไปท า  เมื่อท าเสร็จแล้วน่าจะเดินได้  เราก็ 
         /น าหิน... 
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น าหินผุมาจากโรงงาน  ใส่รถบรรทุกของเทศบาลมา  ๒ คัน  มาใส่ให้  เมื่อท าไปแล้วติดทางบ่อ 
เล้ียงปลา  เราก็เลยเล้ียวถนนเข้าไปทางสันบ่อเล้ียงปลา  ต่อมาเจ้าของท่ีบ่อเล้ียงปลามาสอบเขต 
รางวัดว่าถนนเส้นเทศบาลท่ีเทศบาลเล้ียวไปทางคลองเรายังไม่ได้ท า  ในช่วงท่ีเกิดปัญหาคือช่วงนี้   
ในส่วนของทางราชการท่ีส่วนของอบต.ยึดอ านาจไปแล้วนี้ก็ให้เงินมา  ติดกับถนนเขาย้อยกับ 
บางเค็มเช่ือมต่อกันได้  ก็มอบงบประมาณให้ท าในช่วงนั้น  ถนนต่ ากว่าน้ าในช่วงฤดูฝนน้ าก็จะ 
ขึ้นมา  ถนนจะสูงกว่าน้ า  ๒๐-๓๐ ซม.  ในการท างบประมาณ  เมื่อผู้รับประมูลท างานไป  เมื่อ 
เทวัสดุเข้าไปต้องเติมวัสดุเข้าไปเรื่อย ๆ  เราปรึกษากันว่าถ้าเราต้องท าถนนเส้นนี้ต้องยกระดับ 
และเพิ่มงบประมาณตรงนี้  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ 
นายกเทศมนตรี  ต้องขอขอบคุณสมาชิกฯทุกท่านท่ีห่วงใยถนนเส้นนี้    เป็นถนนเส้นนี้เป็นการช่วยกันหลายฝ่ายท่ี 

ท าถนนเส้นนี้  ช่วยกันปั้น  สุดท้ายนี้คาดหวังว่าให้เทศบาลไปท า  เราไปซ่อมบ้าง  รถเทศบาลมี
หินตรงไหนก็น าไปใส่  ตรงนั้นเป็นดินนิ่ม  เอาเลนไปป้ันเป็นถนน  ทางค่อนข้างจะล าบาก  จะลึก
ลงไปเรื่อย ๆ  ตอนหลังชาวบ้านมาช่วยกันพัฒนา  เทศบาลก็น ารถไปวิ่ง  ตอนนี้มีความเจริญมาก
ขึ้น  มีประชาชนใช้ถนนกัน  ๓  ต าบล  ต าบลบางเค็ม  ต าบลสระพัง  ต าบลเขาย้อย  ๓  ต าบลท่ี
ใช้เส้นทางนี้ในการคมนาคมสัญจรและเป็นเส้นทางธุรกิจของผู้ประกอบการในการท าการเล้ียง
สัตว์น้ า  และมีแหล่งท่องเท่ียว  เช่น บ่อตกปลา  ถนนเส้นนี้เป็นทางเศรษฐกิจ  จะมาออกข้าง
ทางรถไฟบ้านน้อยด้วยเช่ือมต่อกันหมด  มีความคิดว่าน่าท าถนนเส้นนี้ให้สัญจรอย่างถาวร  ก็คง
ต้องท าไปปรับปรุงไปเรื่อย ๆ  เพราะน้ าสองข้างทางอุ้มถนนเส้นนี้ไว้ถ้ายกระดับแล้วน่าจะดี
พอสมควรซึ่งทางท่านสท.วิเชียร  ศรีสอาด ก็มีความห่วงใยว่ากว่าจะได้งบประมาณในการท าถนน
เส้นนี้ถนนเราต้องท าอย่างไรก่อน  เราก็กังวลอยู่เหมือนกัน  วันนี้ดิฉันได้ไปส ารวจพื้นท่ีกับท่าน
รองฯ  ถนนมีหลุมบ่อบ้าง  ฝนตกน้ าก็จะขัง  ก็คิดว่าอันนี้เราดูก่อนงบประมาณไม่ช้า  เรามีเงิน
อยู่แล้ว  เราโอนมาสมทบด้วย ต้องขอบคุณท่านสมาชิกฯ  ขอขอบคุณค่ะ   

ประธานสภาฯ              ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  อภิปราย  (ไม่มี)  ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติ 
จ่ายขาดเงินสะสม  สมทบเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  ซอยหลังบ้านนายส าอางค์ 
รุ่งจรูญ   ต่อจากของเดิม - บ้านนายยิ้ม  สงสาร  หมู่  ๖  ต าบลเขาย้อย  ท่านใดอนุมัติ   
โปรดยกมือข้ึน  (ยกมือ  ๙  เสียง)   

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  สมทบเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  ซอยหลังบ้าน 
นายส าอางค์  รุ่งจรูญ   ต่อจากของเดิม - บ้านนายยิ้ม  สงสาร  หมู่  ๖  ต าบลเขาย้อย  

ระเบียวาระท่ี  ๗   เรื่องอื่น ๆ  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญ(ไม่มี)   
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๔.๕๐  น. 
 

       (นายวิเชียร   ศรีสอาด) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
         /ตรวจ... 
 



 
-๘- 

 
 

ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว 
 

         (ลงช่ือ)      ประธานกรรมการ 
(นายวสันต์   เรืองน้อย) 

 
 

         (ลงช่ือ)              กรรมการ 
(นางสาวพัฒน์นรี   ชลภูมิ) 

 
 
 

         (ลงช่ือ)              กรรมการและเลขานุการ 
(นายธนกฤต  นิลมณี) 

 
 

รับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันท่ี…………………………................. 
 
 

         (ลงช่ือ)          ประธานสภาเทศบาล 
(นายนิรุทธิ์  ยอดขันธ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


